



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๘

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “การตั้งครรภในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๙
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “การตั้งครรภในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบร่วม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดอุดรดิตถ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมให้เบิกจากต้นสังกัด (ไม่มีค่าลงทะเบียน) โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ E-mail : SexSymposium2019@gmail.com หรือเข้า link ได้ที่ <http://bit.ly/2SFMwJu> หรือสแกน QR CODE ตามแบบตอบรับเข้าร่วมงาน และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอารีรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๕๘๙-๙๙๙๗ ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ทาง E-mail : kpt_uttlocal@outlook.com ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต อนรรฆมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘

ผู้ประสาน นางสุชาดา ฮวดยินดี โทร ๐๘๗ ๓๑๘ ๒๓๐๔



สิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส.สน.๒/๔๔๘๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในบทบาทหน้าที่ที่ตนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จึงขอให้จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมให้เบิกจากต้นสังกัด (ไม่มีค่าลงทะเบียน) โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ E-mail : SexSymposium2019@gmail.com หรือเข้า link ได้ที่ <https://bit.ly/2SFMWju> หรือสแกน QR CODE ตามแบบตอบรับเข้าร่วมงาน และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอารีรัตน์ พงษ์ภัทรวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๕๘๙-๙๙๙๗ ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทร.๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘



กรมส่งเสริมการเกษตร	รองอธิบดี
เลขที่	68660
วันที่	15 มี.ค. 2561
เวลา	

ที่ สสส.สน.๒/๔๔๘๖/๒๕๖๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญผู้ปฏิบัติงานจาก อปท.สมัครเข้าร่วมประชุม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๓

๒. หัวข้อเรื่องในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๓

๓. แบบตอบรับ และรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประชุมของ อปท.

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
เลขรับ	16679
วันที่	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา	

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงาน อปท. และภาคส่วนต่างๆ จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๓ ในประเด็น “การตั้งครม. ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ในบทบาทหน้าที่ที่ตนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่นของประเทศ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ สสส. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จำนวน ๕ ท่าน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ อปท.เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมจาก อปท. จะมีจำนวนจำกัดไม่เกิน ๕๐๐ คน โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมจาก อปท.ต้นสังกัด(ไม่มีค่าลงทะเบียน) รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประชุมของ อปท.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุปริดา อุดยานนท์)

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สสส.	
เลขรับ	4331
วันที่	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา	

ผู้ประสานงาน : คุณอารีรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์ โทร : ๐๘๑-๕๕๔-๔๔๔๗

การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: จากยุทธศาสตร์ สู่อการปฏิบัติที่ยั่งยืน
The 3rd National Conference on Healthy Sexuality:
Prevention and Management of Teenage Pregnancy:
From Strategies to Sustainable Actions

ระหว่างวันที่ ๒๘ -๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

การจัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑ เรื่องสุขภาวะทางเพศ มีหัวข้อหลักคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้จัดในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและผู้ทำงานในด้านสุขภาวะทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา เยาวชน และองค์กรต่างประเทศ ทุกระดับจำนวนกว่า ๒,๕๐๐ คนโดยมีองค์กรภาคีที่ร่วมจัดการประชุมคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างความสำเร็จเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การประชุมนี้ได้มีการเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินการในระดับจังหวัด ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการประชุมได้มีการนำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนงาน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานและการประเมินผล โดยจะนำไปสู่การขยายผลออกไปทั่วประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่สองเรื่อง "สุขภาวะทางเพศ: เช็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมประมาณ ๑,๑๐๐ คน หลายหน่วยงานรวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้

การประชุมมีเนื้อหาหลากหลายเป็นที่สนใจ ประกอบไปด้วย ๓ Tracks คือ

Track ๑ ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Track ๒ นวัตกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น

Track ๓ เช็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ

การประชุมประกอบด้วย ๒๑ ห้องย่อย ๔ Plenary และการบรรยายพิเศษ ๓ เรื่อง

ในการประชุมครั้งที่สองนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้เปิดการประชุมได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ และอยากเห็นการประชุมนี้มีการจัดเป็นประจำ (ปีละครั้ง) สำหรับการประชุมต่อไป เจ้าภาพหลักควรเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และควรเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติด้วย

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
UNFPA

ภาคีร่วมจัด

กระทรวงวัฒนธรรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมแพศยาศึกษา
สภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
UNICEF

ผู้เข้าประชุม (เบื้องต้น) ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒน์ฯ สปสช มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ Private agencies, International agencies (เช่น UNFPA, UNICEF, UNESCO, WHO)
๒. ผู้ดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข (รวม รพ/รพสต) ๓๐๐ คน กระทรวงศึกษาธิการ ๓๐๐ คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐๐ คน ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ๓๐๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐๐ คน กทม ๘๐-๑๐๐ คน
๓. บริษัทเอกชนและองค์กรเอกชน ๑๕๐ คน
๔. กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงยุติธรรม
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐ คน

วิธีการประชุม

๑. การปาฐกถา (Keynote) และ การประชุมรวม (Plenary)
๒. การนำเสนอหัวข้อสำคัญ (Symposium) และการเสริมทักษะ (Skill building)
๓. Youth Track เป็นเวทีสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การแสดงกิจกรรม
๔. เวทีเปิดกลาง (Open space learning) จะเป็นเวทีแสดงกิจกรรม การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ
๕. การแสดงนิทรรศการ (Exhibition/Market place) บูรณาการผลงานและนวัตกรรมในการแก้ไข ปัญหาของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ประเด็นหลักและเนื้อหาของการประชุม

Track ๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

Track ๒ เพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

Track ๓ นวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ ในการดำเนินงาน

- ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ กฎกระทรวง ๕ กระทรวงหลัก
- การดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานประกอบการ (กระทรวงแรงงาน กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
- อบท. กับการมีส่วนร่วมในงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ประสบการณ์ด้านการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ความรับผิดชอบของผู้ชาย บทเรียนจากบ้านกาญจนาภิเษก
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในกลุ่มเปราะบาง (แรงงานข้ามชาติ เด็กแว้น กลุ่มวัยรุ่นในหอพัก/คอนโด)
- การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การติดตามประเมินผลงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- การพัฒนาระบบสื่อสารสังคมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งบประมาณ

๑. สสส. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าสถานที่ ค่าอาหารทั้งหมด และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมจากจังหวัดบางส่วน (ประมาณ ๓๐๐ คน)
๒. ผู้เข้าประชุมจากแต่ละกระทรวงต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
๓. ผู้เข้าประชุมจากภาคีเครือข่ายเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

วันจันทร์ 28 ม.ค. 62	<p>ลงทะเบียน</p> <p>นิทรรศการ-งานเรียนรู้อิสระและสานสัมพันธ์ เวทีเยาวชน</p>		Plenary 1	Symposium 1 Skill building 1
วันอังคาร 29 ม.ค. 62	Plenary 2	Symposium 2 Skill building 2	Plenary 3	Symposium 3 Skill building 3
วันพุธ 30 ม.ค. 62	Plenary 4	<p>สรุปผลการประชุม</p> <p>นิทรรศการ-งานเรียนรู้อิสระและสานสัมพันธ์ เวทีเยาวชน</p>		<p>ร่างโปรแกรมการประชุมทางวิชาการสู่ภูมิภาคทางเพศ ครั้งที่ 3</p>

หัวข้อเรื่องในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๓
“การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: จากยุทธศาสตร์ สู่อการปฏิบัติที่ยั่งยืน”
The 3rd National Conference on Healthy Sexuality:
Prevention and Management of Teenage Pregnancy:
From Strategies to Sustainable Actions
วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการประชุม

- การแสดง “พลังเยาวชน” โดยผู้แทนเยาวชนที่มาร่วมการประชุม
- กล่าวนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย นายแพทย์วิวัฒน์โรจนพิทยากร ประธานคณะกรรมการวิชาการ
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย รองนายกรัฐมนตรี
- รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และชมนิทรรศการของการประชุม

การบรรยายพิเศษ

- บรรยายพิเศษ ๑ Healthy Sexuality and Sustainable Actions โดยนักวิชาการจากประเทศอังกฤษ
- บรรยายพิเศษ ๒ เป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พูดเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชน

การประชุมรวม (Plenary sessions)

Plenary ๑ ระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ

Plenary ๒ ภาคร่วมใจเพื่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นไทย

Plenary ๓ ระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น

Plenary ๔ ทักษะชีวิตและสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น

การประชุมย่อย (Symposium)

๑. สิทธิพึงได้ตาม พรบ.ท้องวัยรุ่น ความจริงหรือภาพฝัน
๒. แม่ออนไลน์: ครู กคน แต่ลูกศิษย์ด้วยหัวใจ
๓. สวัสดิการสังคมและสุขภาพ
๔. ความสำเร็จในการเดินทางของยายุติการตั้งครรภ์จากใต้ดินสู่ระบบสุขภาพ
๕. การคุมกำเนิดกึ่งถาวร สิทธิที่ยังเข้าไม่ถึงและช่องว่างที่ต้องการพัฒนา
๖. สารกัมโมเดล: เสริมพลังและสวัสดิการแม่วัยรุ่นแบบองค์รวม
๗. เปิดจุดคานงัด จัดการปัญหา ตั้งครรภ์วัยรุ่น
๘. เพศหลากหลาย
๙. มุมมองเยาวชนต่อประเด็นท้องวัยรุ่นผ่านโครงการประกวดคลิปหนังสั้น (แต่รักฉันทาย)
๑๐. บริการอย่างไรให้เป็นมิตร : ออนไลน์ ฮอทไลน์ ออฟไลน์
๑๑. เพศศึกษาระดับประถมศึกษา
๑๒. สาธิตโมดูล e-learning เรื่องเพศศึกษา
๑๓. การทำงานกับพ่อแม่ใน 3 settings -โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
๑๔. มุมมองของผู้ใช้บริการ Youth service
๑๕. Overview of adolescent health and teenage pregnancy: from global analysis to community actions โดย Susan Sawyer, Chair of Lancet Reviewing Committee on ADH
๑๖. การดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา
๑๗. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานประกอบการ
๑๘. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและประเมินผล
๑๙. บ้านพักเด็กและครอบครัวและการส่งต่อ
๒๐. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
๒๑. Safety abortion และทัศนคติของแพทย์
๒๒. ยุทธศาสตร์หญิงอย่างอนามัย

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ ๓
ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าประชุม

นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....
สังกัดหน่วยงาน.....ตำแหน่ง.....
ที่อยู่ (บ้าน / สังกัด).....
โทรศัพท์.....มือถือ.....
E-mail.....

สามารถเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมได้ทั้ง ๓ วัน (วันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)
 เข้าร่วมได้เป็นบางวัน โปรดระบุ.....
 ไม่สามารถเข้าร่วมได้

การรับประทานอาหาร

- อาหารทั่วไป อาหารมังสวิรัต อาหารฮาลาล

การเข้าพัก (ทาง สสส.จะดำเนินการจองห้องพักให้ โดยจะแจ้งโรงแรมให้ทราบอีกครั้ง หลังจากท่านส่งแบบตอบรับ)

- เข้าพักวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๓ คืน)
 เข้าพักวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๒ คืน)
 อื่นๆ โปรดระบุ.....
 ไม่เข้าพัก

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
สอบถามเพิ่มเติม นางสาวอารีรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์ (เจมส์) มือถือ ๐๘๑-๕๕๙-๙๙๙๗
กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail : SexSymposium2019@gmail.com

หรือเข้าlinkได้ที่ <https://bit.ly/2SEFMwJu>

หรือสแกน QR CODE

